



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 4 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 96 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 95 ราย รักษาหายแล้ว 23,597 ราย ยังรักษาอยู่ 1,258 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,127 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 131,890,349 ราย เสียชีวิต 2,865,451 ราย รักษาหาย 106,182,546 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ออสเตรเลีย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรณีได้วัคซีนช้ากว่ากำหนด ยืนยันสถานการณ์ของประเทศไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤต อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 89,129 ราย สูงสุดในปีนี้ เซอร์เบีย ให้ต่างชาติฉีดวัคซีนฟรี

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์เรือนจำราชวิลาส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, infoquest, js100, nationtv, thailandplus, TNN, isaranews, thebangkokinsight, mcot)

-ปลัด สธ. ที่ติดตามการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรือนจำ จ.ราชวิลาส นำกลยุทธ์ Bubble and Seal มาปรับใช้ และเปิดรพ.สนามในเรือนจำ ส่วนอาคารรุนแรงสงรักษาที่รพ. พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, nationtv)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สธ.ส่งรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษพระราชทาน ลงพื้นที่เรือนจำ จ.ราชวิลาส สอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า เริ่มจากพยาบาลในเรือนจำมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตรวจพบติดเชื้อ 1 คน จึงสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบผู้ต้องขังผู้ติดเชื้อ 100 กว่าคน สถานการณ์คล้ายกับสถานกักตัวของ ตม. ที่เป็นสถานที่ปิด อยู่กันอย่างแออัด ทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูงแต่ไม่มีความเสี่ยงแพร่กระจายไปยังชุมชน สำหรับจุดเริ่มต้นในการติดเชื้อต้องรอผลสอบสวนอย่างละเอียด ได้ย้ำเรื่องการกักตัวผู้ต้องขังแรกจับ 14 วันอย่างเข้มข้น ส่วนกรณีมีผู้ต้องขังเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1 พันคน ได้สอบสวนควบคุมโรคและติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ)

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำราชวิลาสเพิ่มเป็น 120 ราย แบ่งเป็น ผู้ต้องขัง 95 ราย และเจ้าหน้าที่ 25 ราย โดยผู้ต้องขังรักษาในรพ. สนามในเรือนจำ 92 ราย รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 3 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ 20 ราย แยกกักในเขตเรือนจำเก่าและอยู่ระหว่างส่งตัวไปรักษาที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ 5 ราย ถูกส่งตัวไปแล้วก่อนหน้านี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรณีดังกล่าวมีนักเรียนจาก จ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมที่ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย 141 คน สสจ.กระบี่ประเมินผู้สัมผัสเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นกลุ่มนักโทษ 6 ราย รอผลตรวจ จนท.เรือนจำกระบี่ 4 ราย ผลตรวจเป็นลบ ได้ทำการกักตัว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ บุคคลที่เข้าไปร่วมงาน 140 คน ไม่ต้องกักตัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ntiontv

-สสจ.ปัตตานี กักตัวเฝ้าอาการผู้ไปร่วมงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี 133 คน ย้ำให้ป้องกันตนเองตามหลัก DMHTT

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ยะลา ให้ผู้ที่ไปร่วมงาน จ.สุราษฎร์ธานี 146 ราย กักตัวสังเกตอาการตามมาตรการ สธ. แล้ว

2. คลัสเตอร์สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, thailandplus, js100, nationtv, thaigov, thaipbs)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานบันเทิงกทม.และปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อ 70 ราย กลุ่มที่ติดเชื้อมีความเชื่อมโยงกัน คาดว่าเริ่มต้นจากสถานบันเทิง จ.ปทุมธานี ไปยังคริสตัล คลับ ทองหล่อ, ร้านบลาบลาบาร์ และเบียร์เฮาส์ เอกมัย เนื่องจากนักเที่ยวมาติดพันกันและนักท่องเที่ยวคนอื่น และนำไปติดคนในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยง คือ ความแออัด การระบายอากาศไม่ดี ไม่มีการเว้นระยะห่าง และพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหน้ากาก ตะโกนเสียงดัง ดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจใช้แก้วร่วมกัน เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าว

แปซิฟิก, js100, springnews, sanook)

-โฆษก กทม. เผย มีผู้ติดเชื้อโควิดที่มีประวัติไปสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม.รวม 45 ราย เชื่อมโยง 4 จังหวัด ทั้งกทม. นนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี รวม 71 ราย ขอความร่วมมือผู้ที่ไป 6 ร้านดังย่านทองหล่อ-เอกมัย-จตุจักร รีบเข้าระบบ BKKcovid19ด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-สสจ.นนทบุรี เผย คลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิด มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิง ประวัติเสี่ยง คือ เที่ยวสถานบันเทิง รับประทานอาหารร่วมกัน พุดคุยกันใกล้ชิดโดยไม่ได้สวมหน้ากาก

4.แพทย์ขอนแก่นติดโควิด 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ isaranews

-รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นบุคลากรการแพทย์ มีประวัติกลับจาก กทม. และไปดูคอนเสิร์ตในผับดังกล่าวกลางเมืองขอนแก่น จึงขอให้สถานบันเทิงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนหมู่มาก หากพบฝ่าฝืนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคจะสั่งปิดและดำเนินคดีตามกฎหมาย ด้าน รพ.ศรีนครินทร์ สั่งปิดและงดเยี่ยม

-นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.ที่ 7 จ.ขอนแก่น ยืนยันสถานการณ์สามารถควบคุมได้

5.แนะเพิ่มทางเลือกยี่ห้อวัคซีนกระตุ้นท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ผู้ว่าการ ททท. ระบุ ขณะนี้ต้องรณรงค์ให้คนไทยมีแนวคิด "รับวัคซีน เท่ากับปลอดภัย" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ รวมถึงต้องให้การรับรองวัคซีนของต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ฮ่องกงเริ่มโครงการ Travel bubble กับหลายประเทศแล้ว หากไทยจับคู่กับฮ่องกงได้ จะนำไปสู่การท่องเที่ยวระหว่างกันกับอีกหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

-ส.อ.ท. แนะนำ รัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเลือกชนิดของวัคซีนให้เหมาะกับคนฉีด ควรมีหลากหลายยี่ห้อเพื่อเป็นทางเลือก เพราะหากประชาชนกังวลใจไม่อยากฉีดวัคซีนจะกระทบต่อการเปิดประเทศ

6.ข่าวลือในสื่อออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook)

-มีข่าวว่าบุคคลระดับรัฐมนตรีไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เมื่อ 25 มี.ค. และอยู่ในห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งรัฐมนตรีคนดังกล่าวไม่ได้กักตัวและเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, INN

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายฯ ระบุ กำลังตรวจสอบข่าวดังกล่าว หากมีความชัดเจนก่อนจะชี้แจงต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, INN, nationtv, sanook, thebangkokinsight, intoquest)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงที่ทูตญี่ปุ่นที่ติดเชื้อ และไม่มีรัฐมนตรีท่านใดที่ไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามที่มีข่าวลือ

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า การติดเชื้อในกลุ่มต่างๆ และมีความเชื่อมโยงไปอีกหลายจังหวัด อาจทำให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนมาตรการต่างๆ อีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการสถานบันเทิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สธ. จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ หากสัปดาห์นี้สถานการณ์แยกลง เป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการควบคุมโรคช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้มข้นขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 3 เม.ย. 2564 ฉีดแล้ว 244,254 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 201,864 ราย และครบสองเข็ม 42,390 ราย เป็นไปเป้าหมาย เมื่อถึงเดือน มิ.ย. ที่จะฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนเนกาเดือนละ 10 ล้านโดส จะสามารถฉีดได้ครบถ้วนแน่นอน ประชาชนสามารถจองฉีดวัคซีนได้ผ่านแอปฯ หมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 รวมถึงจะมี จนท.สาธารณสุข และอส.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจ ส่วนที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ส่งรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานสนับสนุนการตรวจหาเชื้อในผู้สัญจรต่างชาติ จนท.สาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ และสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม 2,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thaiandplus

-อธิบดีกรมอนามัย กำชับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ดังนี้ 1) มีระบบการคัดกรอง 2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนั่งร้อง นักดนตรี ให้ถอดช่วงแสดงดนตรีหรือร้องเพลง 3) จัดให้มีที่ล้างมือ 4) จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ 5) จัดระบบ

ประเด็นข่าว

การจอบและจ่ายเงินแบบออนไลน์ลดการสัมผัส 6) จัดระยะห่างที่เหมาะสม 7) ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง นอกจากการแสดงบนเวที 8) ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน และ 9) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย อาการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่อนข้างดี แต่ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความว่า แค่เพียง 1 คนก็สามารถแพร่เชื้อโควิดได้ และสามารถกลับไปแพร่เชื้อคนที่บ้านได้ แนะนำถ้าไม่แยกตัวก็สามารถแพร่เชื้อได้หมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า

-สสจ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด 8 ราย ประวัติเชื่อมโยงงานสังสรรค์ใน กทม. ร่วมกับผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย มีประวัติเดินทางไป จ.สมุทรสาคร อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-"วี วิโอเลต" นักร้อง-นักแสดง ประกาศช็อกกักตัว 14 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิดเข้าชมคอนเสิร์ต โดยทั้งเจ้าตัวและทีมงานงดดนตรีได้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อแล้ว และจะตรวจอีกครั้งก่อนออกจากการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.มุกดาหาร เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ 5 เม.ย.นี้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

เปิดเมืองปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไม่ซ้ มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน โดยมี นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีรัฐภาคเอกชน 23 หน่วยงาน เข้าร่วม พร้อมนำร่อง 10 เมืองไม่ซ้ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดงานกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทาง และการท่องเที่ยว ในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

กัญชง-กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่โจ้ เผยว่า ม.แม่โจ้ เริ่มปลูกกัญชาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ได้ผลผลิตคุณภาพสูง ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่มากกว่า 100 บริษัท เสนอให้ทุนการศึกษาวิจัยกัญชา ได้คัดเลือกและทำบันทึกข้อตกลงไปแล้วกว่า 30 บริษัท โดยม.แม่โจ้เป็นผู้นำสารสกัดไปทำสินค้าต้นแบบให้กับบริษัทที่ทำ MOU มีทุนวิจัยราว 40 ล้านบาท คาดว่าภายในปี 2564 ทุนสนับสนุนงานวิจัยกัญชาจะเพิ่มถึง 100 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังพิจารณาบรรจุหลักสูตรกัญชาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาเรื่องประโยชน์ วิธีการปลูก และการนำไปใช้

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ "ระหว่างบรรทัด" และร่วมเสวนาพิเศษ "ร่วมทางเดียวกัน จาก 30 บาท รักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่" ขอบคุณผู้เขียนหนังสือที่บอกเล่าความเป็นมาของ สปสช. และต้นกำเนิดของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้วันนี้เรามีระบบบริการสุขภาพพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์กับประชาชนในประเทศอย่างมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-กรมการแพทย์ และ สปสช. ปรับระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกพร.มีความพร้อม ตามหลักการ "โรคมะเร็งไปได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อม" ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 โดย นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.นครพิงค์ ระบุว่า เขตสุขภาพ ที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการฉายแสงผู้ป่วยได้เกือบ 700 รายต่อปี ลดการรอคิว เพิ่มโอกาสรักษา และลดอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งได้ ด้าน นพ.วีรวัด อุครานันท์ ผอ.รพ.มะเร็งลำปาง กล่าวว่า ผู้ที่ตรวจคัดกรองพบว่าเป็นมะเร็งระยะแรกจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที ทำให้มีโอกาสหายขาดได้

สร้างจิตสำนึกดูแลป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

-นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฉ. กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำคลิปวิดีโอหรือรายการประเภท “รู้เพื่อรอด” เช่น อาหารติดคอต้องทำอะไร พบคนจมน้ำจะช่วยอย่างไร รวมถึงการสร้างสุขภาวะด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตและงบประมาณได้อย่างมาก

-เรื่องสำคัญ 1 ต.ค.นี้ รพ.สต.จะโอนไปอยู่กับ อบจ.แล้ว ระหว่างนี้อยากให้มีการประสานงานเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย โดยเฉพาะ อบจ.จะจัดหลักสูตรอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ หรือจัดหาเครื่องมือรักษาพยาบาล ก็ควรเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ